

**สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น**  
**การยกเว้นการดำเนินมาตรการ C**  
**กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้น**  
**น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว**



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเว้นการดำเนินมาตรการ C กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วเป็นการชั่วคราว

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้แสดงความคิดเห็นรวมจำนวน 35 ราย ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียน 5 ราย ที่ปรึกษาทางการเงิน 19 ราย ที่ปรึกษากฎหมาย 1 ราย บริษัทหลักทรัพย์ 1 ราย บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 2 ราย ผู้ลงทุน 3 ราย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (maiA) ชมรมเลขานุการบริษัทไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้

## ประเด็นหารือ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน จนอาจทำให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งการดำเนินมาตรการ C กับบริษัทจดทะเบียนที่ประสบเหตุดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอแนวทางเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดแก่บริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ยกเว้นการดำเนินมาตรการ C กับบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50 % ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว จนถึงงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยกเว้นการดำเนินมาตรการ C ตามข้อ 1 กับบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50 % ของทุนชำระแล้ว ซึ่งถูกขึ้นเครื่องหมาย C อยู่แล้วในปัจจุบัน
3. ระหว่างที่มีการยกเว้นการดำเนินมาตรการ C ข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียนบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

## สรุปความเห็นที่ได้รับ

ผู้แสดงความเห็นได้แสดงความเห็นแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. ไม่เห็นด้วยกับการยกเว้นการดำเนินมาตรการ C เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเห็นว่ามาตรการ C ช่วยเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่ควรยกเว้นการดำเนินมาตรการดังกล่าว โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
  - การยกเว้นการดำเนินมาตรการ C จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ลงทุนรายย่อย โดยอาจเป็นการบิดเบือนข้อมูล และทำให้ผู้ลงทุนสับสน
  - ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเพิ่มเครื่องหมายสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทจดทะเบียนที่ถูกดำเนินมาตรการ C บริษัทใดที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  - เสนอให้พิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ที่เป็นภาระกับบริษัทจดทะเบียน เช่น การจัด Public Presentation การดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนด้วยบัญชี Cash Balance เป็นต้น แทนการยกเว้นการดำเนินมาตรการ C เป็นการชั่วคราว หรืออาจพิจารณากำหนดแนวทางอื่นแทนการจัด Public Presentation เช่น การชี้แจงข้อมูลผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการประชุมผ่านทาง VDO Conference หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกและช่วยลดภาระของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ควรมีการนำเสนอข้อมูล Business Model ของกิจการผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้ง ผู้บริหาร ควรเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ติดต่อกัน 8 ไตรมาส หรือจนกว่าจะได้รับการปลดเครื่องหมาย โดย Broker ควรมีส่วนในการให้ข้อมูลนี้กับลูกค้า กรณีลูกค้ามีคำสั่งซื้อขาย

ผู้แสดงความเห็น : ชมรมเลขานุการบริษัทไทย, ชมรมวาณิชธนกิจ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมถึงผู้ลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์บางราย

2. เห็นด้วยกับการยกเว้นการดำเนินมาตรการ C เป็นการชั่วคราว และเห็นว่าการกำหนดระยะเวลาในการยกเว้นการดำเนินมาตรการ C จนถึงงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ควรมีความยืดหยุ่น เนื่องจากสถานการณ์อาจยืดเยื้อ

ผู้แสดงความเห็น : บริษัทจดทะเบียนที่ให้ความเห็นทุกรายและสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ รวมถึงผู้ลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินบางราย

3. เห็นด้วยกับการยกเว้นการดำเนินมาตรการ C เฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ไม่ควรยกเว้นให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C อยู่แล้วในปัจจุบัน โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

- ไม่ควรยกเว้นให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C อยู่แล้วในปัจจุบัน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจไม่ได้เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่อาจยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทำ Public Presentation ทุกไตรมาส เพื่อช่วยลดภาระของบริษัทจดทะเบียนแทน
- ยังควรให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการยกเว้นมาตรการ C อันเนื่องมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ยังต้องดำเนินการซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อกำหนดดังกล่าวก็มีได้ก่อให้เกิดภาระเพิ่มเติมใด ๆ ต่อบริษัทจดทะเบียน
- การพิจารณาผ่อนผันควรพิจารณาเป็นรายกรณีน่าจะมีความเหมาะสมกว่า เช่น ไม่ควรยกเว้นให้กับกลุ่มที่มี Equity / Paid up ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว มาก

ผู้แสดงความเห็น : ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินบางราย

#### ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากการพิจารณาความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ การประมาณการหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID -19 ที่อาจมีต่อฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการ C ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว

ในส่วนของ Public Presentation นั้น ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนสามารถที่จะจัดทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสอบถามในขณะประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ด้วย